

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2014

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

### I. TÌNH HÌNH CHUNG :

Kính thưa quý vị cổ đông;

Công ty Cổ phần điện tử Biên hòa thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2013 trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt. Xung đột và thiên tai xảy ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Việc tạo công ăn việc làm được xem là một thách thức lớn của các nước phát triển. Nhiều nước công nghiệp phát triển đã điều chỉnh mạnh chính sách để bảo hộ sản xuất trong nước. Những yếu tố không thuận lợi đó từ thị trường thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta.

Trong nước, những hạn chế yếu kém vốn có của nền kinh tế cùng với mặt trái của chính sách hỗ trợ tăng trưởng đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhu cầu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sống và bảo đảm quốc phòng an ninh ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu, sức mua trong dân giảm, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc giải thể (theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 23/12/2013, năm 2013 số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động là 60.737 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với năm trước )

Đối với nhóm hàng Điện tử tiêu dùng , ngoài những thách thức khó khăn chung của cả nền kinh tế, nhóm sản phẩm này còn chịu áp lực cạnh tranh rất khốc liệt trong thời đại toàn cầu hóa trong đó phần thắng nghiêng về một vài tập đoàn lớn, còn lại hầu hết đều khó khăn, ngay cả nhiều tập đoàn điện tử lớn của Nhật bản cũng phải vất vả để tồn tại. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa như Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa thực sự gặp khó.

### II. HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

Trong bức tranh chung ảm đạm của nền kinh tế trong các năm vừa qua , giá cho thuê nhà văn phòng giảm mạnh .SFone - đơn vị thuê mặt bằng toà nhà BELCO tại địa chỉ 97 Nguyễn Thị Minh Khai-gặp khó khăn nghiêm trọng,Công ty phải thu hồi





lại mặt bằng, đến tháng 07/2013 Công ty mới cho đơn vị mới thuê nhà văn phòng BELCO được. Thu nhập từ dịch vụ cho thuê nhà văn phòng giảm đáng kể.

Năm qua, cán bộ công nhân viên Công ty với tinh thần vượt khó, đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	TH 2013/ KH2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	52	49,3	94,8 %
2	Cổ tức	%/vốn điều lệ	5	3 (dự kiến)	60%

Tổng doanh thu năm 2013 đạt 94,8 % so với kế hoạch và bằng 98,5% so với năm 2012. Tuy doanh thu bán hàng có tăng nhưng tổng doanh thu vẫn giảm so với năm 2012 do thu nhập từ dịch vụ cho thuê văn phòng giảm. Lợi nhuận năm 2013 giảm mạnh do giá bán sản phẩm đầu ra không tăng được trong khi chi phí đầu vào lại tăng. Kết quả này không đạt được như mong muốn của cổ đông, nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội khó khăn như năm 2013 mong quý cổ đông chấp nhận.

Các điểm chính yếu trong hoạt động của Công ty năm 2013 như sau :

- Sản phẩm chủ lực của Công ty vẫn là Tivi CRT. Trong năm 2013 do một số Công ty điện tử chấm dứt sản xuất chủng loại Tivi này nên việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty có thuận lợi hơn, số lượng tiêu thụ tăng đạt 138% so với năm 2012. Khách hàng tin nhiệm và đánh giá cao sản phẩm Tivi CRT của Công ty, và việc duy trì sản phẩm Tivi CRT giúp Công ty giữ được mạng lưới khách hàng phân phối, duy trì thương hiệu BELCO, tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm khác sau này

- Đầu DVD Midi Karaoke trong năm 2013 tiêu thụ rất chậm, một phần do tình hình thị trường chung, một phần do Công ty chỉ sản xuất máy chứ không làm đĩa nhạc Midi Karaoke, do vậy sản phẩm tiêu thụ khó.

- Công ty đã thiết kế, sản xuất đưa ra thị trường thêm nhiều sản phẩm Ampli, Loa thùng mới để phục vụ cho việc bán hàng, tuy nhiên lượng Ampli, loa tiêu thụ cũng không tăng so với năm 2012 do khó khăn chung của thị trường nhóm sản phẩm này.

- Trong năm qua, Bộ phận kinh doanh Công ty nỗ lực giữ vững và củng cố mạng lưới các nhà phân phối, nắm chắc khách hàng, từ đó có giải pháp bán hàng thích hợp. Các đợt khuyến mãi của công ty đã được khách hàng ủng hộ nhiệt tình.

102545  
CÔNG TY  
S PHẢI  
DIỆN T  
HIỆN H  
- TP. 1

Trong năm , Công ty đã có các đợt khuyến mãi Xuân, Hè tổ chức cho khách hàng đạt doanh thu đi du lịch Phú Quốc , đợt khuyến mãi bán hàng cuối năm tổ chức cho khách hàng đạt thưởng đi du lịch đảo Bình Ba, đi du lịch Campuchia (thực hiện đầu năm 2014).Việc tổ chức thường xuyên các đợt khuyến mãi đi du lịch của Công ty đã được khách hàng đánh giá cao và đây cũng là dịp để củng cố mối quan hệ gắn kết giữa Công ty và khách hàng.

- Công ty Cổ phần Belco Hà Nội đã hoạt động có hiệu quả hơn so với bộ phận kinh doanh thuộc Chi nhánh Hà nội trước đây, ngoài việc tiêu thụ sản phẩm BELCO do nhà máy Công ty sản xuất , BELCO Hà Nội còn chủ động khai thác nguồn hàng kinh doanh một số sản phẩm khác , đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập cho người lao động, kinh doanh có lãi. Trong năm tài chính 2013, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty Belco Hà Nội đạt 22,7% vốn chủ sở hữu đầu tư.

- Thực hiện việc tái cấu trúc, công ty đã tổ chức lại bộ phận sản xuất tinh gọn, linh hoạt phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh; tổ chức lại hoạt động của Chi nhánh Trung tâm thương mại dịch vụ 97 Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ kỹ thuật và kinh doanh sản phẩm mới để phát huy tốt các nguồn lực và trở thành một đầu ra cho sản xuất.

- Công ty thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động .Tổ chức cho Công nhân đi tham quan nghỉ mát định kỳ hằng năm ,trả lương ,thưởng đầy đủ và đúng hạn .Mặc dù trong năm 2013 có lúc phải cho công nhân nhà máy nghỉ chờ việc , nhưng nhìn chung cả năm ,thu nhập của người lao động vẫn đảm bảo.

- Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Công ty , cùng ban Tổng giám đốc Công ty kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị .

- Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013.

- Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe quý cổ đông./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH DŨNG**